

ยิ่งปืน'มหาสารคามเกมส์'แข่งที่โคราช

● นายมนตรี ไชยพันธุ์ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เปิดเผยถึงการเดินทางไปสำรวจความพร้อมร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่ จ.มหาสารคาม และประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 "มหาสารคามเกมส์" ที่ จ.มหาสารคาม จะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 18-29 มีนาคมนี้ ว่าหลังจากได้หารือกับตัวแทนของทั้ง 36 ชนิดกีฬา และจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันแล้วมีอยู่ประมาณ 5-6 ชนิดกีฬา ที่ยังจะต้องปรับปรุงสนาม รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

สำหรับเรื่องของสนามแข่งขันที่แก้ไขก็คือ สนามยิงปืน เนื่องจากสหพันธ์ยิงปืนนานาชาติ ที่ออกกฎตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ว่าจะต้องใช้เป้าอิเล็กทรอนิกส์ ในการยิงรอบไฟนอล ซึ่งกำหนดเดิมจะจัดการแข่งขันที่สนามกีฬายิงปืนภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จ.นครราชสีมา ต่อมาได้เสนอให้ไปแข่งขันที่สนามกีฬายิงปืนแห่งชาติ ที่หัวหมาก แต่ในที่สุดได้ตัดสินใจร่วมกันว่าจะยังแข่งขันที่ จ.นครราชสีมา ต่อไป "รองมนตรี" กล่าวต่อไปว่า ประเด็นดังกล่าวไม่ใช่

การลดมาตรฐานของกีฬายิงปืน แต่หากจัดยิงปืนที่กรุงเทพมหานครทุกครั้ง การแข่งขันยิงปืนในต่างจังหวัดไม่มีการพัฒนา แต่หากจะให้ทุ่มงบประมาณแต่ละจังหวัดในการสร้างสนามยิงปืนใหม่ที่มีเป้าอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องใช้ไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท ก็เป็นเรื่องที่ยากมากเช่นกัน ดังนั้นใน "มหาสารคามเกมส์" จึงตัดสินใจร่วมกันว่าจะจัดที่ จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นเป้ากระดาก โดยจะยึดตามกฎของสหพันธ์ยิงปืนนานาชาติเดิมไปก่อน และจากนั้นคงต้องหารือกับสมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทยในเรื่องนี้ถึงอนาคต โดยจะต้องมีการปรับแผนร่วมกันว่าจะให้เจ้าภาพของแต่ละจังหวัดดำเนินการอย่างไร

ในขณะที่สนามเบตมินตันได้ข้อสรุปว่าจะให้แข่งขันที่หอประชุมของ ม.มหาสารคาม ซึ่งจะลดลงเหลือ 3 สนาม และต้องเพิ่มในเรื่องของไฟให้สว่างกว่านี้ ซึ่ง ม.มหาสารคามก็รับไปดำเนินการ โดยในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ที่กรุงเทพมหานคร พร้อมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาประเภททีม จากนั้นต้นเดือนมีนาคม กกท.พร้อมด้วยผู้แทนสมาคมกีฬาจะไปสำรวจสนามแข่งขันของเจ้าภาพเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งเชื่อว่า จ.มหาสารคาม จะดำเนินการให้การแข่งขันมีความพร้อมมากที่สุด